

Trường Tiểu học Định Thành

GƯƠNG SÁNG GIÁO VIÊN

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Hạnh

Được sự phân công của ngành cấp trên, tôi về công tác tại ngôi trường mới đó là Trường Tiểu học Định Thành, về ngôi trường mới này tôi gặp Thơm, một người em, người bạn đồng nghiệp.

Ấn tượng đầu tiên để lại khi gặp cô ấy là khuôn mặt tươi tắn và nụ cười luôn nở trên môi; thêm vào đó cách nói chuyện nhẹ nhàng dễ gây thiện cảm với người gặp lần đầu.

Thơm được phân công dạy lớp 4 và làm tổ khối trưởng của tổ chuyên môn . Hằng ngày cô ấy thường đến lớp sớm, trong giảng dạy cô ấy luôn quan tâm và giúp đỡ các học sinh .





Thơm luôn cố gắng tìm cho mình phương pháp giảng dạy sao cho học sinh mau tiếp thu bài một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất, để các em cũng hiểu bài và làm được bài.

Trong công tác chủ nhiệm lớp , Thơm luôn tạo mối liên hệ thường xuyên với phụ huynh để việc giáo dục sinh được tốt hơn. Cô ấy luôn tìm hiểu hoàn cảnh từng học sinh để có sự giúp đỡ các em trong học tập cũng như trong cuộc sống của các em.

Là tổ khối trưởng có chuyên môn vững vàng, cô Thơm luôn chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của mình cho các đồng nghiệp, chính vì vậy mà chuyên môn nhà trường ngày càng tiến bộ.





CHÚC MỪNG NGÀY

Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thầy cô là cha mẹ.
Trưởng học cũng là nhà!

Là người Đảng viên, cô ấy luôn hăng hái đi đầu trong mọi công việc, cô Thơm thường xuyên tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : “Viết sáng kiến kinh nghiệm, thi giáo viên giỏi các cấp” . Nhờ sự phấn đấu không ngừng mà cô Thơm luôn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là giáo viên tiêu biểu của trường.

Công việc ở trường dù bận rộn , nhưng cô ấy vẫn luôn sắp xếp hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình, nhiều năm liền Thơm đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà công đoàn trường trao tặng.

Nhân ngày 20 tháng 11 năm nay, ngày mà cả xã hội hường về thầy cô giáo với lòng biết ơn vô hạn đối với những người mang trên vai nhiệm vụ trồng người, nghề giáo – nghề cao quý trong các nghề cao quý .Tôi xin chúc côThơm, người em thân thương, người đồng nghiệp -Nguyễn Thị Thơm thật nhiều niềm vui trong cuộc sống .